



Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội TNXP chống Mỹ cứu nước năm 1967 - Ảnh: tư liệu

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG TNXP (15-7-1950 - 15-7-2009)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên Xung phong

HOÀNG PHƯƠNG TRANG

Ra đời do nhu cầu của hai cuộc chiến tranh giải phóng và theo tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Thanh niên Xung phong (TNXP) đã được thành lập ngày 15-7-1950 tại Việt Bắc và đã tham gia phục vụ các chiến dịch Biên giới, Trung du, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào... và đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Đoàn TNXP nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp

phần đưa hai cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

Ngay từ khi thành lập, Đoàn TNXP đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo và cho ý kiến rất cụ thể trong hoạt động. Hàng tuần, Bác dành thời giờ để nghe đồng chí đoàn trưởng Vũ Kỳ báo cáo tình hình.

Bác muốn xây dựng Đoàn TNXP thành một tổ chức kiểu mẫu cho phong trào thanh niên, cho nên đã chỉ thị cho đồng chí Vũ Kỳ là việc điều động TNXP không được tùy tiện mà phải hỏi

ý kiến Bác. Bác và anh Thận (tức Trường Chinh) giải thích: Phong trào TNXP nói chung phải rộng khắp và trở thành phong trào quần chúng.

Có lần Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ:

- Chủ làm việc với TNXP có gì khó khăn không?

Đồng chí Vũ Kỳ thưa với Bác:

- Thưa Bác không ạ! Anh em rất dũng cảm và hăng hái, nhưng chỉ hay thắc mắc thôi ạ!

(Xem tiếp trang 11)

số ngũ cốc đã lấy đi. Nếu gây nên thương tích đưa đến tử vong, thì sẽ bị truy tố theo điều khoản luật pháp liên quan đến giết người trong xung đột” (A. 359; tr. 227).

Tuy nhiên pháp lý ti mi đó có thể đưa đến thất bại đáng tiếc và không đạt được mục tiêu mà nó muốn có, nếu nó chỉ ban hành những điều khoản như vậy. Quả thật ta biết, trên đời này luôn luôn tồn tại những kẻ có thể lực hơn người khác, và họ tưởng rằng họ ở trên luật pháp và không bị đụng chạm đến, muốn dùng sức mạnh sẵn có để thỏa mãn những dục vọng của mình. Với một niềm tin ngây thơ, họ nghĩ rằng khi họ không bị nhà chức trách lập pháp nhằm vào một cách trực tiếp và cá nhân, thì họ có thể vượt qua khuôn khổ của sự hợp pháp không dành cho họ. Vì vậy, nhà lập pháp Việt Nam thận trọng xác định rõ ràng luật pháp là duy nhất cho tất cả mọi thành viên trong cộng đồng xã hội, cho nên những biện pháp đề ra nhằm bảo vệ người chủ sở hữu trong sự toàn vẹn của gia sản và được thực thi quyền của mình, được áp dụng cho người có thể lực cũng như người bình thường, cho quý tộc cũng như bình dân. “Những người quý tộc và có thể lực dùng sức mạnh chiếm đoạt vô cơ ruộng nương, nhà cửa, ao chuôm thuộc về những cư dân lương thiện, thì sẽ bị phạt: với dưới một mẫu thì phạt tiền, dưới năm mẫu thì giáng cấp. Khi kẻ phạm tội thuộc đệ tam phẩm hay phẩm quan thấp hơn, thì hình phạt sẽ tăng lên hai bậc. Kẻ phạm tội cũng phải bồi thường thiệt hại theo luật định” (A. 369; tr.231). [...]

Những kẻ có thể lực mà luật pháp nói đến có thể là những cá nhân có quyền hành nào đó. Nhưng nó cũng có thể là những nhóm mà uy tín là ở số đông. Đặc biệt là đối với cư dân một làng, lấy sức mạnh ở tập thể của họ, muốn dùng sức để lấn quyền một cá nhân nào đó. Vì dụ họ viện cớ chống lại việc thực thi quyền sở

hữu bằng cách đưa ra những lý do rằng người chủ sở hữu đó không thuộc về làng mà anh ta có tài sản, làng mà họ là những cư dân cũ. Chính nhằm vào những sự lạm quyền đó mà luật pháp ban hành một cách khôn khéo: “Khi đất và ruộng xen kẽ nhau giữa ranh giới của một làng được bán cho người ở làng khác, dân làng có ruộng đó không được ngăn cản người mua đi lại trên đất của mình để canh tác, cũng không được đòi tiền lệ phí. Kẻ nào vi phạm điều khoản đó sẽ bị phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ” (A. 70; tr. 300). Có lẽ một văn bản thuộc loại đó có thể được đưa ra do nhu cầu kinh tế nhằm tạo thuận lợi cho việc mua bán đất đai, nhưng nó không thấy có lẽ còn do nhu cầu pháp lý và xã hội

nhằm bảo đảm sự bảo vệ những người muốn xác minh quyền sở hữu tài sản chẳng? Dù sao đi nữa, thì rõ ràng trên thực tế, và dù nguồn gốc ban đầu của điều khoản pháp lý là như thế nào, thì điều khoản đó cũng đã đưa ra một biện pháp thuận lợi hiển nhiên cho những người mua đất và tạo nên một điều luật quý giá đối với những ai có danh nghĩa hợp pháp về tài sản. ■

D. H.
trích dịch

(1) Nguyen Manh Tuong, *L'individu dans la vieille cité annamite (Essai de synthèse sur le Code des Le)*, Nxb Montpellier, 1932, 410 trang (trích dịch từ tr. 190-201).

Chú tịch Hồ Chí Minh...

(Tiếp theo trang 7)

Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ:

- Chú muốn thanh niên không thối nát, chú xuống suối chọn các hòn đá cuội lên mà chỉ huy. Họ có thối nát mới là thanh niên. Vấn đề là các chú phải giải thích, giáo dục các đội viên của mình như thế nào để anh em nghe ra, có như vậy công tác mới tốt được.

Đồng chí Vũ Kỳ được Bác giao nhiệm vụ tổ chức những đội TNXP công tác có mục đích làm chủ lực, xung phong làm những việc khó khăn trong kháng chiến và sau này kiến thiết đất nước. Làm mọi công tác bất kỳ ở tiền tuyến hay hậu phương, trong khi làm việc được giáo dục, rèn luyện về mọi mặt tư tưởng, chính trị, văn hóa và cả chuyên môn để sau này có thể trở thành những cán bộ của Đảng và của quốc gia, đó là đội cán bộ dự bị cho tương lai.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Kỳ tổ chức đưa 200 nam nữ thanh niên vừa tốt nghiệp khóa đầu tiên của trường Đại học Nhân dân vào các đội TNXP lên lao động xây dựng nhà máy chè, nhà máy điện ở Phú Thọ để qua đó họ rèn luyện, thử thách.

Bác nhắc: Đảng và Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất cho các cháu đi học thêm các ngành, các nghề để đào tạo thành những cán bộ và công nhân giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Với sự chăm sóc của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng với việc quán triệt những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo Đoàn TNXP, đồng chí đoàn trưởng TNXP đầu tiên Vũ Kỳ, người anh cả của lực lượng TNXP Việt Nam, cùng với thế hệ TNXP trong cuộc kháng chiến chống Pháp và những ngày đầu xây dựng đất nước luôn xứng đáng với sự tin yêu của Bác Hồ.

Nhiều cán bộ của Đảng, Nhà nước và các ngành sau này đã được rèn luyện và trưởng thành từ trường học TNXP như điều mong muốn của Bác. ■